

KINH NGHIỆM HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Phan Đức Thắng*

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an sinh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất. Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh...”.

Trong thời đại “Thế giới phẳng” hiện nay không có quốc gia nào có thể đứng ngoài các ảnh hưởng, tác động chung của thế giới. Hợp tác quốc tế toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội có vị trí quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, thông qua hoạt động hợp tác quốc tế tạo điều kiện cho các nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Đối với các nước chậm phát triển, nền kinh tế còn lạc hậu, khoa học kỹ thuật ở trình độ thấp thì việc mở rộng giao lưu, hợp tác về giáo dục đào tạo còn là cơ hội để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tận dụng được những thành tựu của các nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Trong những năm qua, hợp tác quốc tế về công tác đào tạo của các trường CAND đã thu được những kết quả nhất định, là một trong những cơ sở quan trọng để các nhà trường từng bước đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với mục tiêu đào tạo, huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là trong công tác huấn luyện võ thuật CAND.

Xuất phát từ thực tiễn, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm diễn ra rất quyết liệt. Nhiều đối tượng phạm tội, nhất là các đối tượng phạm tội hình sự, phạm tội có tổ chức, phạm tội về ma túy thường manh động, liều lĩnh, sẵn sàng tấn công, chống trả cán bộ, chiến sĩ Công an đang thi hành công vụ. Thời gian qua, tình trạng chống

người thi hành công vụ có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ Công an. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan là một số cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ - chiến thuật võ thuật còn yếu, không nắm chắc tính năng, tác dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, nên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã có nhiều đồng chí bị thương, hi sinh. Thực tế đó đòi hỏi các trường CAND phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó cần coi trọng hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới về công tác huấn luyện võ thuật, nhằm đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện võ thuật trong thời gian tới.

Hiện nay, các nội dung võ thuật được giảng dạy trong các trường CAND đã được kế thừa từ võ thuật của nhiều quốc gia trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các trường CAND đã có những hoạt động trao đổi đoàn, cử giáo viên giảng dạy võ thuật sang các nước bạn để nghiên cứu, học hỏi về phương pháp huấn luyện, đồng thời tích cực, chủ động mời các chuyên gia giảng dạy võ thuật của các nước bạn sang các trường CAND để truyền đạt, hướng dẫn về phương pháp, cách thức tổ chức huấn luyện võ thuật.

Công tác hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế về huấn luyện võ thuật nói riêng của các trường CAND thời gian qua còn một số khó khăn như: Ngôn ngữ bất đồng; trình độ và phương tiện dạy học, quan điểm chính trị giữa ta và bạn có sự khác biệt; các đoàn cán bộ, giáo viên ra nước ngoài và đoàn chuyên gia đến trường huấn luyện thời gian ngắn (thông thường là từ 10 đến 15 ngày); việc bố trí nơi ăn, ở, phương tiện đi lại, tiếp đoàn và phục vụ cho các chuyên gia giảng dạy còn hạn chế... Tuy nhiên công tác hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên có điều kiện giao lưu, học tập, từ đó nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong lĩnh vực huấn luyện võ thuật; đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý

*ThS, Bộ môn QSVT-TDĐT, Học viện Cảnh sát Nhân dân

báo và kỹ năng, phương pháp huấn luyện từ chuyên gia nước ngoài. Đồng thời, từng bước tiếp cận các kỹ thuật, chiến thuật tấn công tội phạm ở trình độ tiên tiến và hiện đại hơn, hình thành những tư duy chiến thuật mới, linh hoạt, có tính ứng dụng cao trong chiến đấu. Trong dạy học, chỉ nên dạy những vấn đề thiết thực theo yêu cầu của công tác, chiến đấu; nội dung giảng dạy phải cụ thể, các vấn đề đưa vào huấn luyện phải trả lời được câu hỏi “Huấn luyện để làm gì?”. Trên cơ sở nội dung, phương pháp được tiếp cận, các trường CAND đã từng bước nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu, phương pháp giảng dạy; ứng dụng một số nội dung về kỹ, chiến thuật võ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố, giải cứu con tin, kỹ, chiến thuật đối kháng, kỹ thuật sử dụng côn nhị khúc, trường côn của một số quốc gia như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên... góp phần làm cho bài giảng sinh động, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tế chiến đấu của lực lượng CAND.

Công tác hợp tác quốc tế đã và đang mang lại hiệu quả trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và công tác huấn luyện võ thuật ở các trường CAND nói riêng. Hiện nay, tội phạm có xu hướng quốc tế hóa vì vậy việc không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, nhất là huấn luyện võ thuật là một yêu cầu tất yếu, do đó để công tác này đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả cao hơn nữa, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị và giải pháp như sau:

Một là: Tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện võ thuật, đổi mới nội dung, mục tiêu, đối tượng, phương pháp hợp tác quốc tế, ưu tiên các nội dung chúng ta chưa có điều kiện huấn luyện, cần chú ý tới các nội dung thực hành chiến thuật võ thuật. Phương pháp học tập, nghiên cứu võ thuật chủ yếu dựa vào quan sát trực tiếp, do đó cần khai thác nhiều băng hình tư liệu từ các cuộc diễn tập, các vụ giải cứu con tin, kỹ năng xây dựng bài tập tình huống võ thuật do phía bạn thực hiện để làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trong giảng dạy. Trong quá trình xây dựng nội dung chương trình chúng ta cần chủ động đề xuất nội dung để đối tác lựa chọn và đáp ứng. Khi xây dựng kế hoạch hợp tác cần đa dạng, tuy nhiên hướng ưu tiên là các nước có mối quan hệ mật thiết, truyền thống,

gắn bó và có các điều kiện tương đồng với nước ta. Nội dung phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an Việt Nam.

Hai là: Quan tâm đầu tư đúng mức phương tiện vật chất và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho công tác huấn luyện võ thuật, đáp ứng kinh phí phục vụ hợp tác đào tạo quốc tế trong giai đoạn mới. Tăng cường hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất của các tổ chức an ninh và cảnh sát các nước; tập trung nguồn kinh phí hiện có để đầu tư mua sắm các phương tiện, trang bị thiết yếu phục vụ công tác huấn luyện võ thuật.

Ba là: Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế ổn định, lâu dài và chặt chẽ trong lĩnh vực huấn luyện võ thuật, có kế hoạch kết nghĩa giữa các trường trong nước với các trường, trung tâm giảng dạy võ thuật của các nước bạn. Chủ động hợp tác, lựa chọn trọng tâm hợp tác - đối tác phù hợp. Các đối tác phải có tính chiến lược; tương đồng về quan điểm chính trị, nội dung, phương pháp huấn luyện võ thuật với Việt Nam; có chiến lược hợp tác quốc tế gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Trong quá trình thoả thuận hợp tác quốc tế về huấn luyện võ thuật cần chi tiết các điều khoản, quy tắc ứng xử khi có các tình huống xảy ra.

Bốn là: Tổng kết kịp thời công tác hợp tác quốc tế trong đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện võ thuật theo từng đợt, từng đoàn, từng chuyên đề. Mỗi một đợt đoàn ra, đoàn vào đều phải tổng kết, đánh giá hiệu quả, so sánh đối chiếu những vấn đề của bạn và thực tiễn của chúng ta để đề xuất điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện võ thuật, nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng CAND. Khi đánh giá được chất lượng của mỗi đoàn giúp chúng ta nâng cao được hiệu quả các đoàn hợp tác tiếp theo, tiết kiệm được kinh phí, đồng thời đề xuất sát hợp các nội dung cần hợp tác.

Năm là: Từng bước triển khai và thống nhất hợp tác quốc tế trong việc mua sắm các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ đảm bảo đồng bộ, phù hợp với yêu cầu và công tác huấn luyện võ thuật CAND.

Sáu là: Lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan chức năng cần quan tâm bố trí cho cán bộ, giáo viên của các trường CAND thường xuyên được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng võ thuật ở các nước trong khu vực và quốc tế.